

หนังสือพิมพ์รายวัน

ข่าวผู้ถือหุ้น

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2364 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ราคา 5 บาท

กรมเนติ

รับลงประกาศ

และโฆษณาทุกชนิด

สนใจลงประกาศติดต่อ โทร. (02) 555-0923

E-mail : contact@thaicorporatenews.com | www.ThaiCorporateNews.com



ก.ล.ต. พบผู้ลงทุน 4 ภาค ประเดิมงาน “มหกรรมการเงินโคราช” ครั้งที่ 14 หรือ Money Expo 2020 ภายใต้แนวคิด “ลงทุนด้วยความเข้าใจ ใครๆ ก็ทำได้”

นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนทั่วโลก ก.ล.ต. ได้สำรวจความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนรายย่อยต่อตลาดทุนไทย (วันที่ 20 พฤษภาคม-7 มิถุนายน 2563) พบว่าส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่น และมีแผนลงทุนเพิ่มในตลาดทุนไทยในช่วง 1 ปีข้างหน้า โดยร้อยละ 50 ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าได้ลงทุนในช่วงการระบาดของ COVID-19 และในจำนวนนี้ 1 ใน 4 เป็นผู้ลงทุนรายใหม่ ก.ล.ต. ในฐานะที่มีบทบาทในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในทุกๆ ด้าน จึงมีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนด้วยความเข้าใจ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว”

ในปีนี้ ก.ล.ต. มีแผนที่จะพบผู้ลงทุนเพื่อให้ความรู้ด้านการออมและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมออกบูธในงานมหกรรมการเงินสัญจร 4 ภาค คือ จังหวัดนครราชสีมา กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และสงขลา ซึ่งจะเริ่มที่งานมหกรรมการเงินโคราช

ครั้งที่ 14 Money Expo 2020 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2563 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ เป็นงานแรกของปี ภายใต้แนวคิด “ลงทุนด้วยความเข้าใจ ใครๆ ก็ทำได้” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลงทุนไทยเห็นความสำคัญของการออมควบคู่กับการวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจว่าการลงทุนเป็นเรื่องใกล้ตัวและทำได้ไม่ยาก มีเงินเพียง 100 บาทก็ลงทุนได้

ภายในงานผู้สนใจลงทุนจะได้สัมผัสกับสถานีเรียนรู้การลงทุนครบวงจร 5 สถานี ตั้งแต่ (1) จุดลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสุขภาพการเงิน (2) ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนตามระดับความเสี่ยง (suitability test) เพื่อรู้จักความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง (3) เรียนรู้รูปแบบการออมและการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย (4) เรียนรู้เท่าทันกลโกงที่มักหลอกให้ลงทุนในรูปแบบต่างๆ และ (5) รู้จักบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. ในการกำกับดูแลตลาดทุน และแหล่งความรู้การออมการลงทุนในรูปแบบ e-library

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา 02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่ www.dst.co.th

บริการออกแบบ และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921

ก.ล.ต. เพิ่มประเภทธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ Regulatory Sandbox

ครอบคลุมทุกกิจกรรมในตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ โดยเพิ่มประเภทธุรกิจใหม่ๆ ดังนี้

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการทดสอบ (1) กลุ่มตัวกลาง ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่ปรึกษา การลงทุน และการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ธุรกิจสัญญาซื้อขาย และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการในตลาดทุน การลงทุน และจัดการกองทุนส่วนบุคคล ธุรกิจสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขาย คำ ที่ปรึกษา และจัดการเงินทุน (Regulatory Sandbox) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขาย คำ ที่ปรึกษา และจัดการเงินทุน

โดยได้เพิ่มประเภทธุรกิจที่เข้าโครงการได้ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเพิ่มการเป็นนายหน้าซื้อขาย ในตลาดทุน ตั้งแต่กระบวนการก่อนไปจนถึงภายหลังการซื้อขาย หลักทรัพย์ คำหลักทรัพย์ จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ กองทุนรวม และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL) ต่อผู้ลงทุนเข้าทดสอบการให้บริการกับลูกค้าได้จริง โดย (2) กลุ่มกระบวนการ KYC ได้แก่ กระบวนการรวบรวม และประเมินข้อมูลของลูกค้า

ยังไม่ต้องรับใบอนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และระดับที่เหมาะสมกับช่วงการทดสอบ เช่น มีระบบงานตาม (3) กลุ่มบริการหลังการขาย ได้แก่ สำนักหักบัญชี มาตรฐาน จำกัดจำนวนลูกค้า และจำนวนเงินลงทุนของลูกค้า หลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ และ แต่ละราย เพิ่มสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สืบเนื่องจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุง (4) กลุ่มบริการระบบซื้อขายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การให้ หลักเกณฑ์ Regulatory Sandbox เมื่อต้นปี 2563 ซึ่งได้รับการ บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ (Electronic

ตอบรับจากผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ Trading Platform : ETP) และเพิ่มศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ และ

4 กลุ่มธุรกิจที่เข้าทดสอบภายใต้โครงการ Regulatory Sandbox ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 🌐

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



Enterprise PLC.
Winner Group
 43 Thai CC Tower, 21st Floor, Room 214-219, South Sathorn Road,
 Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
 Tax ID: 0107556000256-1-+66 2675 6525-31
 WWW.WINNERGROUP.CO.TH

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท ซึ่งจ่ายจากผลกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ตามเกณฑ์ภาษีเงินปันผล ดังนี้

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นร้อยละ 65.25 ของผลประกอบการกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะกิจการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 กันยายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเงิน ว่องอิทธิยะกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท วีระสิทธิ์การช่าง จำกัด
VEERASTH KRANCHANG CO., LTD.
 50/261 อาคารสุขุมวิทโรดเอ็ดจิวเอจอร์ ชั้นที่ 10 เอ ซอยสุขุมวิทสงคราม 15
 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

บริษัท วีระสิทธิ์การช่าง จำกัด

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วีระสิทธิ์การช่าง จำกัด

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 50/261 อาคารสุขุมวิทโรดเอ็ดจิวเอจอร์ ชั้นที่ 10 อาคารเอ ซอยสุขุมวิทสงคราม 15 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรจากกิจการเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 4 บาท โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563



ขอแสดงความนับถือ

นายวีระวิชญ์ วีระดิษฐ์ศักดิ์

กรรมการ



วันที่ 27 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทชิน-เอ คอนซัลติง จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 159/37 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2301 ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



นาย วิษณุ วอน
กรรมการ



เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จูบิลี่ เอ็มเคทีวี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับลดการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.2 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดให้วันหยุดที่ 26 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 10 กันยายน 2563

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน



(นางชนู เตียวไพโรจน์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท จูบิลี่ เอ็มเคทีวี จำกัด (มหาชน)



EY Office Limited
33rd Floor, Lake Ridge Office Complex
193/136-137 Ratchadaphisek Road
Klongtoey, Bangkok 10110
G.P.O.Box 0947, Bangkok 10501, Thailand
Tel: +66 2264 9090
Fax: +66 2264 0789-90
ey.com

บริษัท สหพัฒน์ จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลคไรจ์
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-264 9090
โทรสาร 02-264 0789-90
อีเมล: ey.com

รายงานของผู้ถือหุ้นรายไตรมาส

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟอรั่ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ฟอรั่ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ งบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและงบหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปในโอกาสของผู้ถือหุ้นที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฟอรั่ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ฟอรั่ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท ฟอรั่ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกรรมการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่ระบุในข้อกำหนดเหล่านี้ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ การมีหนี้สำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ไม่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของงบการเงินรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Building a better working world

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกรรมการสอบ งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ การปฏิบัติตามของข้าพเจ้า ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ผิดพลาด ซึ่งต้อง ผลิตหรือแจ้งเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับ เรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต้องยอมรับโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ หรือวิธีการตรวจสอบเหล่านี้มีแต่เรื่องที่มีดังต่อไปนี้

กรณีรัฐรายได้จากการขาย

กลุ่มบริษัทคานันกรุ๊ปซัพพลายที่เกี่ยวกับซิงก์กับเทคโนโลยีและโทรคมนาคม โดยมีรายได้จากการขายกับลูกค้า เป็นเงินรวมการขายซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกับ รายได้จากการขายซึ่งมีเงื่อนไขที่การค้าสำคัญ ราชการหนึ่งของกลุ่มบริษัท และเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปีของกลุ่มบริษัท ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบกรณีรัฐรายได้จากการขาย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกรณีรัฐรายได้ของกลุ่มบริษัท โดยการประเมินและทดสอบระบบควบคุมภายในของ กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบบัญชีตรวจสอบ กำไรและผลกำไรของกลุ่มการสอบ การปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ ผู้ดูแลตรวจสอบการประกอบรายการบัญชีที่คิดขึ้นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ้นปีระยะเวลาบัญชี สอดทานในกรณีที่กลุ่มบริษัทออกผลลัพธ์รับสิ้นปีระยะเวลาบัญชี รวมถึง วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยที่ตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขาดดุล ระยะเวลาบัญชี

กรณีรัฐรายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

รายได้จากการให้บริการในงบการเงินรวมรายไตรมาสได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติของบริษัทย่อย เองหนึ่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27 ของรายได้ในงบการเงินรวม เนื่องจากจำนวนรายการการให้บริการผ่านเครื่องรับ ชำระเงินอัตโนมัติมีจำนวนมากและหลากหลายประเภทการบริการ ซึ่งรายได้จากการให้บริการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อ กำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบเกี่ยวกับบัญชีและ ระยะเวลาในการรัฐรายได้จากการให้บริการดังกล่าว

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Building a better working world

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมที่รายงานไว้ได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ โดยการประเมินและทดสอบ ระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบตามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและถือครองอย่างเหมาะสมของรายการบัญชีที่คิดตามการควบคุมที่บริษัทย่อยออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้า ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบงบกำไรขาดทุนที่ให้บริการที่ให้บริการที่ให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติกับอัตราที่ กำหนดในการเปรียบเทียบจากผู้ให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ จากการให้บริการแบบแยกย่อยที่ตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากรายได้จากการให้บริการผ่านเครื่องรับชำระเงิน อัตโนมัติที่นับเป็นหนี้ในสำคัญทั่วไป

คำชี้แจงการตรวจสอบมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

คำชี้แจงการตรวจสอบมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินจะได้รับการพิจารณาที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ข้อ 9 ของงบดุลที่ฉบับของฝ่ายบริหารก่อนเข้าสภา ประกอบด้วยสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทเป็นสินทรัพย์ประเภท เทคโนโลยี จึงมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของคำชี้แจงการตรวจสอบมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

ข้าพเจ้าได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเพื่อการตรวจสอบมูลค่า สินทรัพย์ทางการเงินโดยการสอบตามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและประเมินวิธีการและขั้นตอนการวัดค่าสินทรัพย์ทางการเงิน การพิจารณาการตรวจสอบมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา คำชี้แจงการตรวจสอบมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน และสอบตามความหมายของของรายการ ใช้เกณฑ์ดังกล่าว รวมถึงการวิเคราะห์ รายงานแสดงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินและผลกระทบจากกลุ่มบริษัท สอดทานการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ ทางการเงินและวิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสินทรัพย์ที่กล่าวไว้ได้รับจากการขายสินทรัพย์เหล่านี้ในงบการเงิน เปรียบเทียบกับรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลอื่นรวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและรายงานของผู้ถือหุ้นรายไตรมาส) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมไว้ให้กับข้าพเจ้าทุกวันที่ วันที่ในรายงานของผู้ถือหุ้นรายไตรมาส

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ใช้ข้อมูลไปสนับสนุนการให้ความ เชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความสัมพันธ์ที่สำคัญกับงบการเงินหรือกับวงจรรายได้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงข้อขัดแย้งกับงบการเงินหรือไม่

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Building a better working world

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นที่เฝ้าระวังกับผู้บริหารเพื่อให้ มีวิธีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นในการกำกับดูแลของกรรมการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะแสดงรายการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของงบการเงินในการสนับสนุนการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และได้ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อ มาตรการที่สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงการทุจริตหรือข้อผิดพลาดทางการเงินที่ไม่สามารถ ควบคุมได้

ผู้ถือหุ้นที่เฝ้าระวังการกำกับดูแลบริษัทที่เฝ้าระวังการตรวจสอบและดูแลรายการในการจัดทำรายงานทางการเงินของ กลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกรรมการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อวงจรรายได้รวมรายไตรมาส การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญหรือไม่นั้น ไม่ว่าจะมีการจัดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ งบการเงินรวมของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือการเชื่อมั่น ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ พบบัญชีที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญที่อยู่ได้เสมอไป ข้อจำกัดที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาได้ว่าการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงและ มาตรการหรือการควบคุมที่สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจของผู้ใช้รายงานงบการเงิน

A member firm of Ernst & Young Global Limited

5 **ข่าวผู้ถือหุ้น** ๒๕๖๓ 12 ๒๕๖๓ 2364 ๒๕๖๓ 1 ๒๕๖๓ 27 ๒๕๖๓ 2563



ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลพินิจและการสังเกตและสงสัยซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามสิ่งต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจการเกิดข้อผิดพลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยเน้นและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบที่ครอบคลุมของ ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมที่เป็นเกณฑ์ในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อผิดพลาดซึ่งแท้จริงเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากทุจริตอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การดัดแปลงวันการเสร็จข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความคิดเห็น ความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในขององค์กร
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหาร ใช้และความสอดคล้องของประมวลการ ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามี ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีสาระสำคัญต่อความสามารถขององค์กรในการ ดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดทางการเงิน หรือหาก เห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความคิดเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยต่อเหตุการณ์ดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนองาน โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวมรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือองค์การรวมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทที่แสดงความคิดเห็นของงบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ กำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

A member firm of Ernst & Young Global Limited

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทผู้สอบ และรายงานการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำไรสุทธิ	4ไตรมาสก่อน		4ไตรมาสก่อน	
	2562	2561	2562	2561
กำไรสุทธิ	881,811,432	696,326,300	181,448,422	232,243,548
กำไรสุทธิก่อนภาษี	50,000,000	-	-	-
กำไรสุทธิก่อนภาษี	1,584,787,439	2,611,345,381	329,705,834	770,577,114
กำไรสุทธิก่อนภาษี	6	-	72,465,000	46,155,000
กำไรสุทธิก่อนภาษี	496,135,337	641,239,992	94,738,825	169,273,038
กำไรสุทธิก่อนภาษี	9	978,891,619	967,736,277	328,011,980
กำไรสุทธิก่อนภาษี	11	25,844,635	-	-
กำไรสุทธิก่อนภาษี	298,494,530	261,365,851	65,231,533	51,075,899
กำไรสุทธิก่อนภาษี	4,115,364,992	5,248,094,001	1,071,605,294	1,690,702,794
กำไรสุทธิก่อนภาษี	10	441,500	9,919,000	-
กำไรสุทธิก่อนภาษี	12	-	1,156,988,115	721,165,000
กำไรสุทธิก่อนภาษี	11	33,463,788	32,464,443	24,252,736
กำไรสุทธิก่อนภาษี	11	31,151,815	31,151,815	20,000,000
กำไรสุทธิก่อนภาษี	14	21,657,853	-	-
กำไรสุทธิก่อนภาษี	14	103,745,141	104,805,645	845,186,910
กำไรสุทธิก่อนภาษี	15	2,809,231,719	2,842,236,818	321,817,020
กำไรสุทธิก่อนภาษี	16	112,706,219	105,311,989	5,078,357
กำไรสุทธิก่อนภาษี	14,900,271	16,028,179	14,900,271	16,028,179
กำไรสุทธิก่อนภาษี	24	285,754,806	273,915,807	71,899,389
กำไรสุทธิก่อนภาษี	82,996,880	106,528,834	69,381,680	73,060,325
กำไรสุทธิก่อนภาษี	3,501,852,192	3,622,364,350	2,528,584,478	2,210,287,419
กำไรสุทธิก่อนภาษี	7,617,017,184	8,870,368,351	3,690,189,772	3,892,990,213

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

พงษ์ชัย อดานนท์

รังษิณี นิลศิริวิบูลย์



ข้าพเจ้าได้ถือการบัญชีที่นำใช้ในการคำนวณเงินเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขนาดของงบการเงินรวม ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินรวม และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินรวม

ข้าพเจ้าได้ใช้การบัญชีที่นำใช้ในการคำนวณเงินเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขนาดของงบการเงินรวม ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินรวม และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินรวม

ข้าพเจ้าได้ใช้การบัญชีที่นำใช้ในการคำนวณเงินเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขนาดของงบการเงินรวม ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินรวม และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินรวม

ข้าพเจ้าได้ใช้การบัญชีที่นำใช้ในการคำนวณเงินเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขนาดของงบการเงินรวม ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินรวม และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินรวม

ข้าพเจ้าได้ใช้การบัญชีที่นำใช้ในการคำนวณเงินเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขนาดของงบการเงินรวม ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินรวม และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินรวม

ข้าพเจ้าได้ใช้การบัญชีที่นำใช้ในการคำนวณเงินเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขนาดของงบการเงินรวม ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินรวม และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินรวม

ข้าพเจ้าได้ใช้การบัญชีที่นำใช้ในการคำนวณเงินเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขนาดของงบการเงินรวม ความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินรวม และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในงบการเงินรวม

ปิยนันท์ ศรีวิบูลย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5419

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2563

A member firm of Ernst & Young Global Limited

บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทผู้สอบ และรายงานการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	
	2562	2561	2562	2561
กำไรสุทธิ	881,811,432	696,326,300	181,448,422	232,243,548
กำไรสุทธิก่อนภาษี	50,000,000	-	-	-
กำไรสุทธิก่อนภาษี	1,584,787,439	2,611,345,381	329,705,834	770,577,114
กำไรสุทธิก่อนภาษี	6	-	72,465,000	46,155,000
กำไรสุทธิก่อนภาษี	496,135,337	641,239,992	94,738,825	169,273,038
กำไรสุทธิก่อนภาษี	9	978,891,619	967,736,277	328,011,980
กำไรสุทธิก่อนภาษี	11	25,844,635	-	-
กำไรสุทธิก่อนภาษี	298,494,530	261,365,851	65,231,533	51,075,899
กำไรสุทธิก่อนภาษี	4,115,364,992	5,248,094,001	1,071,605,294	1,690,702,794
กำไรสุทธิก่อนภาษี	10	441,500	9,919,000	-
กำไรสุทธิก่อนภาษี	12	-	1,156,988,115	721,165,000
กำไรสุทธิก่อนภาษี	11	33,463,788	32,464,443	24,252,736
กำไรสุทธิก่อนภาษี	11	31,151,815	31,151,815	20,000,000
กำไรสุทธิก่อนภาษี	14	21,657,853	-	-
กำไรสุทธิก่อนภาษี	14	103,745,141	104,805,645	845,186,910
กำไรสุทธิก่อนภาษี	15	2,809,231,719	2,842,236,818	321,817,020
กำไรสุทธิก่อนภาษี	16	112,706,219	105,311,989	5,078,357
กำไรสุทธิก่อนภาษี	14,900,271	16,028,179	14,900,271	16,028,179
กำไรสุทธิก่อนภาษี	24	285,754,806	273,915,807	71,899,389
กำไรสุทธิก่อนภาษี	82,996,880	106,528,834	69,381,680	73,060,325
กำไรสุทธิก่อนภาษี	3,501,852,192	3,622,364,350	2,528,584,478	2,210,287,419
กำไรสุทธิก่อนภาษี	7,617,017,184	8,870,368,351	3,690,189,772	3,892,990,213

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

พงษ์ชัย อดานนท์

รังษิณี นิลศิริวิบูลย์



พงษ์ชัย อดานนท์

รังษิณี นิลศิริวิบูลย์

วันที่ 31 ธันวาคม 2563